



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### ประเด็นสำคัญ

##### 1. การผ่อนคลายนโยบาย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, จส.100, สปริงนิวส์, ข่าวหุ้น, INN, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แสดงความเป็นห่วงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยภาพรวม แต่เนื่องจากบางพื้นที่ยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาก จึงขอให้สธ.ไปประเมินและหารือกับผู้ประกอบการและร้านค้าที่ได้รับผลกระทบในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ เพื่อพิจารณาผ่อนปรนมาตรการให้กับบางอาชีพ โดยย้ำว่าให้เป็นการผ่อนคลายเป็นขั้นบันได อาทิ ตลาดนัด หรือร้านค้าบางประเภทที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า แต่ต้องมีมาตรการเข้มในการรักษาความสะอาด การสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการใช้เจลล้างมือก่อนเข้าพื้นที่ ส่วนร้านเหล้า สถานบันเทิง ยังคงใช้มาตรการเข้มต่อไป และยังคงมาตรการเคอร์ฟิวต่อเนื่อง รวมทั้งจะกระจายเวลาประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไป ซึ่งไม่น่าจะต่ำกว่า 1 เดือน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, acnews, thestandard) สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมแนวทางการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ โดยมีทีมที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ด้านต่างๆ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม

-นพ.คานวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รมว.สธ. กล่าวภายหลังการประชุมว่า มาตรการต่างๆ จะแบ่งเป็นพื้นที่ตามข้อมูลของสธ.เป็นกลุ่มจังหวัด คือ กลุ่ม 32 จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยในรอบ 2 สัปดาห์ ถือว่ามีการติดเชื้ออยู่ในระดับต่ำ สามารถเปลี่ยนผ่านได้ในช่วงต้นเดือนพ.ค. แต่อาจทดลอง 3-4 จังหวัดช่วงปลายเดือนเม.ย.ก่อน จากนั้น 2 สัปดาห์ถ้าสถานการณ์เรียบร้อยดี จะเป็นกลุ่ม 38 จังหวัดที่มีการติดเชื้อประปราย คือกลางพ.ค. เพราะถึงเวลานั้นจังหวัดเหล่านี้คงมีผู้ป่วยน้อย และเป็นกลุ่ม 7 จังหวัดที่มีการติดเชื้อต่อเนื่อง แต่ไม่มีการระบาดใหญ่ ในต้นมิ.ย. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในระลอกที่ 2-3 แบบต่างประเทศ เกิดสมดุลงเรื่องความปลอดภัย การใช้ชีวิตที่จำเป็น ธุรกิจเดินหน้าได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า INN

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เห็นควรคลายล็อกโดยยึดหลักที่องค์การอนามัยโลกกำหนด 6 ข้อ แต่จากประสบการณ์ของประเทศที่มีการปลดล็อกไปก่อนหน้า เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ได้เกิดการกลับมาระบาดรอบใหม่ซึ่งรุนแรงกว่าเดิม ดังนั้น ควรคลายล็อกแบบค่อยเป็นค่อยไป และคนไทยต้องมีการปรับตัวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อ ขณะที่รัฐบาลคงประมวลสภาพจากปัญหาทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ ฯลฯ ส่วนจะมีการปลดล็อกในวันที่ 1 พ.ค.หรือไม่ต้องรอฟัง ศบค.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลรองรับมาตรการผ่อนปรน โดยผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วไปที่ไม่มีอาการรุนแรง ให้แบ่งคนไข้เป็นสีเขียว สีเหลือง สีแดง เน้นลดความแออัดใน รพ. รับยาทางระบบไปรษณีย์ พุดคุยกับคนไข้ในระบบวิดีโอคอล การให้บริการทันตกรรมจะสามารถทำได้ในต้นเดือนพ.ค.นี้ โดยทันตแพทย์ต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบ N95 และสวม Face Shield ส่วนสถานพยาบาลกลุ่มเสริมความงามจะพิจารณาเป็นลำดับสุดท้าย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการ

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ กรณีรัฐบาลเตรียมผ่อนคลายนโยบายควบคุมโรคโควิด-19 ในบางจังหวัด โดยระบุว่า เป็นการเร่งด่วนเกินไปและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบตามมาอย่างรุนแรง จนอาจยากที่จะควบคุม ดังเช่นในสิงคโปร์และญี่ปุ่น

##### 2. การดูแลผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, nationtv., จส.100

-ผบ.ทบ.ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ โดยตั้งแต่ 18 เม.ย. 2563 กองกำลังป้องกันชายแดนได้จัดกำลังเข้าดูแลพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ วันที่ 18-19 เม.ย. มีคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศตามจุดผ่านแดนถาวร 1,228 คน ได้บริหารจัดการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ทำการคัดกรองและส่งไปยังสถานที่กักตัวตามมาตรการของภาครัฐ โดยจุดผ่านแดนในพื้นที่ภาคใต้มีคนไทยกลับเข้ามามากที่สุด 987 คน ด้านผบ.ทบ. ได้สั่งการให้ทุกกองทัพภาค ให้ความสำคัญกับการเฝ้าตรวจ การลาดตระเวน ป้องกันมิให้มีการลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติ โดยเฉพาะแนวชายแดนทางภาคใต้ทั้งทางทะเลและทางบก ตั้งแต่สตูลถึงนราธิวาส และตามแม่น้ำสุโขทัย-ลพบุรี ให้กองทัพภาคที่ 4 ประสานการปฏิบัติร่วมกับกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ ในการควบคุมและผลักดันเพื่อให้การกลับเข้าประเทศเป็นไปตามระบบ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน ไทยโพสต์

-กอ.รมน.ภาค 4 สน. กล่าวว่า ตั้งแต่ 3 เม.ย.-16 เม.ย. ที่เริ่มปิดด่านไทย-มาเลเซีย พบผู้ลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ 301 คน ได้

## ประเด็นข่าว

ดำเนินการเปรียบเทียบปรับและนำเข้าสู่กระบวนการ โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนที่จะเข้าประเทศใช้กระบวนการทางสถานทูตและสถานกงสุล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ด่านพรมแดนอำเภอเบตง จ.ยะลา มีคนไทยในมาเลเซียลงทะเบียนขอเดินทางกลับเข้าประเทศ 47 คน แต่เดินทางเข้ามาจริง 17 คน ในจำนวนนี้ 2 คนอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่ประสานให้รพ.เบตง มารับตัวไปตรวจสอบอย่างละเอียด ส่วนอีก 15 คน จะส่งไปกักตัวตามภูมิลำเนาต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ

-บริเวณจุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-พม่า มีคนไทยในมาเลเซียเดินทางเข้ามา 44 คน และมีแรงงานไทย 800 คนที่ไม่มีเงินทำใบรับรองแพทย์เพื่อผ่านแดน เพราะมาเลเซียสั่งประกาศเคอร์ฟิวทำให้ขาดรายได้ ขอให้รัฐเร่งช่วยเหลือ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด

-นพ.ปวีตร วณิชชานนท์ ผอ.รพ.ละงู จ.สตูล เป็นประธานปล่อยตัวกลุ่มดาวเคราะห์ 8 คนกลับบ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย 26 คน เมื่อวันที่ 6 เม.ย. โดยเข้ารับ.สนาม มรกต.สงขลา วิทยาเขตสตูล เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน หลังจากนั้นจะต้องกักตัวที่บ้านอีก 14 วัน ส่วนดาวเคราะห์ที่เหลืออีก 18 คน ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ ส่วนใหญ่อาการดีขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-กลุ่มดาวเคราะห์ชาวไทยมุสลิมที่กักตัวที่อาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อ 6 เม.ย. จำนวน 3 คน จากทั้งหมด 22 คน กักตัวครบ 14 วันแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมส่งตัวกลับภูมิลำเนา ส่วนอีก 19 คนที่ติดเชื้ออาการดีขึ้นตามลำดับ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, matchonweekly, nationtv., one31, TNN, INN

-นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมใช้พุทธมณฑลเป็น State Quarantine เพื่อรองรับพระสงฆ์-แม่ชี และญาติธรรมกลับจากการแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย วันที่ 24-25 เม.ย.นี้

### 3.สุขภาพไฟฟ้าเสี่ยงโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ chiangmainews

-ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เตือนการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีผลต่อการลดภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้เพิ่มความเสี่ยงเป็น COVID-19 เพราะในไอของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารโลหะหนักที่มีพิษต่อปอดและไต มีสารก่อมะเร็ง และยังปลดปล่อย PM2.5 ที่แทรกซึมเข้าร่างกาย เป็นการสะสมพิษไปก่ออันตรายในอวัยวะต่าง ๆ ไอของบุหรี่ไฟฟ้ายังสามารถแพร่กระจาย COVID-19 เทียบได้กับการถ่มน้ำลายใส่หน้ากัน ดังนั้นหากป่วย COVID-19 เมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้คนที่อยู่รอบข้างได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์(แนวหน้า, เดลินิวส์)

-นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้สั่งให้ สคบ. ลงพื้นที่กวาดล้างและจับกุมการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ทั่วประเทศ เพราะมีรายงานจากทางสาธารณสุขว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากควันที่พ่นออกมา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า

-นายมาริช ภิรมย์วัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากลุ่มลาชาดควันยาสูบ และแอดมินเพจบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร กล่าวว่า แพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศหลายราย ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มียุทธศาสตร์สนับสนุนเพียงพอว่าไอบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากขึ้น และข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายรายให้ความเห็นว่า ไม่มีหลักฐานชี้ชัดที่จะสรุปว่าควันบุหรี่และไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าช่วยกระจายเชื้อไวรัสได้ สอดคล้องกับ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ที่เผยแพร่ชุดความรู้ถามตอบเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ว่า ยังไม่พบหลักฐานว่าติดต่อทางควันบุหรี่ได้ จึงสมควรที่ผู้ให้ข่าวจะออกมาแก้ไขให้ถูกต้อง

### 4.การแพร่เชื้อในสถานพยาบาล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, newtv., ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ)

-นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นพ.สสจ.ชุมพร แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 3 ราย คือ รายที่ 12 หญิงอายุ 24 ปี มารักษาไข้เลือดออก วันที่ 3-5 เม.ย. แล้วกลับบ้าน จากนั้นวันที่ 9 เม.ย. มาติดตามอาการไข้ที่รพ. วันที่ 10-17 เม.ย. อยู่บ้าน ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 19 เม.ย. ซึ่งขณะนั้นมีผู้ป่วยรายที่ 2 และรายที่ 4 รักษาตัวที่ตึกอายุรกรรมหญิง รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีผู้สัมผัสใกล้ชิดความเสี่ยงสูง 10 ราย รายที่ 13 หญิงอายุ 57 ปี เป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำชุมพร มาเฝ้าไข้ผู้ป่วยหญิงรายหนึ่ง ระหว่างวันที่ 18 มี.ค.-14 เม.ย. ติดเชื้อโควิด-19 ที่ตึกอายุรกรรมหญิง รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีผู้สัมผัสใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูง 13 คน รายที่ 14 เพศหญิงอายุ 47 ปี ทำงานอยู่ที่เดียวกับผู้ป่วยรายที่ 13 ได้เปลี่ยนเวรมาเฝ้าไข้ผู้ป่วยที่ตึกอายุรกรรมหญิง ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนโรคค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดความเสี่ยงสูง ส่วนผู้ป่วยที่เป็นนักโทษหญิงไม่พบเชื้อโควิด-19 สำหรับเรือนจำชุมพรมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 79 คน ได้ทยอยตรวจหาเชื้อโควิด-19 เกือบทุกคนแล้ว สรุปมีผู้ป่วยติดเชื้อจากตึกอายุรกรรมหญิง รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 13 ราย มีผู้สัมผัสที่เฝ้าระวังทั้งสิ้น 169 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 80 ราย และสามารถจำกัดวงผู้ป่วยได้เกือบทั้งหมดแล้ว โดยมี สคร.ที่ 11 และกรมควบคุมโรค มาช่วยจัดระบบการควบคุมโรคตามคำแนะนำของอาจารย์แพทย์รพ.ศิริราช โดยแยกเป็น 3 ทีม คือ ทีมที่ 1 ติดตามกลุ่มผู้ป่วย ทีมที่ 2 ติดตามผู้ป่วยแต่ละราย และทีมที่ 3 ลงพื้นที่เชิงรุกค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในช่วงวันที่ 20 มี.ค.- 12 เม.ย. ที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในรพ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์(มติชน, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, newtv, nationtv., ไอเอ็นเอ็น)

-อธิบดีกรมราชทัณฑ์ แจงให้ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้ง 2 ราย แยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมมาตรการเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ รายละเอียด 100,000 บาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

## ประเด็นข่าว

### 5.ชาวบ้านรวมตัวรับของแจก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ประชาชนชาวภูเก็ตนับพันเข้ารับของบริจาคจากกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันนำมาแจกจ่าย เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครภูเก็ตกว่า 30 นาย ต้องมาคอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจร ตลอดจนถึงดูแลประชาชนเว้นระยะห่าง 2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึงข่าวมีคนจำนวนมากมารอรับสิ่งของบริจาคที่ย่านหัวลำโพง กรุงเทพฯ ว่า เกิดเหตุวันที่ 12 เม.ย. เวลา 16.30 น. ต่อมาผู้จำหน่ายอาหารและเงินมาแจกได้มาพบพนักงานสอบสวนแล้ว ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาฝ่าฝืนประกาศฯ เรื่องห้ามการจัดกิจกรรมมั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

### 6.การวิจัยฟ้าทะลายโจร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, thaiPBS)

-ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการวิจัยฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19 ว่า การวิจัยจะทำในผู้ป่วยที่มีอาการน้อยที่รักษาอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร คาดว่าจะเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 23 เม.ย.นี้ และเริ่มวิจัยในมนุษย์ในเดือนพ.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐี

-ดร.ภญ.สุภาพรณี ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาในเบื้องต้นในหลอดทดลองเท่านั้น หากจะยืนยันว่าฟ้าทะลายโจรมีผลต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ต้องทำการศึกษาต่อในคน นอกจากนั้นควรต้องมุ่งสร้างความเข้าใจว่า ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรสำเร็จรูป เพราะหากเก็บเกี่ยวในช่วงออกดอกฟ้าทะลายโจร 25-30% จะมีสารสำคัญเพียงพอต่อการบรรเทาหวัด

### 7.การตรวจหาเชื้อ COVID19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, thaiPBS, sanook)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. ตอบกรณีมีคำถามว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยลดลงเป็นเพราะมีการตรวจหาน้อย ว่า ปัจจุบันตรวจได้ 142,589 ตัวอย่าง โดยรพ.เอกชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรพ.มหาวิทยาลัย วันที่ 4-17 เม.ย. เฉลี่ยวันละ 3,000 ตัวอย่าง รอบใหม่เจอ 1.41% ส่วนการตรวจทุกคนยังมีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งต้องใช้อุปกรณ์ ชุด PPE และยังมีความเสี่ยงติดเชื้อ จึงต้องตรวจในกลุ่มเสี่ยงที่มีความสำคัญจริง ขณะนี้ สธ. ค้นพบการตรวจรูปแบบใหม่ คือตรวจจากน้ำลาย ได้ผลในระดับหนึ่ง แต่อาจเทียบไม่ได้กับการตรวจจากสารคัดหลั่งในโพรงจมูก แต่อนาคตต้องตรวจให้กว้างขวาง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, จส.100

-นพ.อนุพงษ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชียงรุ๊ก ว่า สธ.ได้ใช้มาตรการนี้ใน จ.ภูเก็ต เป็นที่แรก ตรวจพบผลบวกกว่าร้อยละ 4.56 ส่วนการตรวจจากผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย พบผลบวกกว่าร้อยละ 6.28 จึงเป็นวิธีที่คุ้มค่า นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในพื้นที่พัทยา และจะเริ่มหารื้อเพื่อทำใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ส่วนกทม.ได้มีการค้นหาในพื้นที่บางเขนและคลองเตย ส่วนการตรวจเชื้อโควิด-19 จากน้ำลาย ยังเป็นวิธีการใหม่จะต้องมีการทำวิจัยอีกสักระยะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เปิดเผยว่า การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชียงรุ๊ก (เฟส 2) กทม.ร่วมกับเพจหมอแล็บแพนด้า ออกหน่วยเคลื่อนที่เก็บสารคัดหลั่งของประชาชนที่มีความเสี่ยง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจไปแล้วกว่า 1,000 ราย พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย หลังจากนั้นจะดำเนินการเฟส 3 คือ ออกตรวจเคลื่อนที่เชิงพื้นที่ กลุ่มอาชีพเสี่ยง เพื่อคัดกรองให้เข้มข้นมากขึ้น

### 8.เร่งวินิจฉัยผู้ป่วยโควิด-19 ป่วยซ้ำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน สนุก

-ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดเชียงราย ชี้ กรณีผู้ป่วยโควิด-19 กลับมาป่วยซ้ำ รพ.เทิง ได้ประสานส่งตัวผู้ป่วยมายัง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ อีกครั้ง ในวันที่ 18 เม.ย. เบื้องต้น พบว่าผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับโรคปอดอักเสบ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสอื่นหรือเชื้อแบคทีเรีย กำลังส่งตรวจพิเศษอย่างละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทำการเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด

### มาตรการดำเนินงาน สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, แนวหน้า, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, workpointnews, innnews) สวท, สำนักข่าวไทย, ทีวีทุกช่อง

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากรายงานผู้ป่วยโรคโควิด-19 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากคนใกล้ชิด กลุ่มที่มีอายุมากกว่า 70 ปี หากติดเชื้อจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่น และยังมีพบว่าผู้สูงอายุติดเชื้ออาจแสดงอาการไม่ตรงไปตรงมา จึงต้องสังเกตอาการอื่นด้วย เช่น หายใจเร็ว หอบ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร รับอาหารทางสายยางไม่ได้ ซึมสับสนเฉียบพลัน หรือความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดลงอย่างรวดเร็ว หากพบอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาแพทย์ กรมการแพทย์ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตออกคำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อลดการติดเชื้อสำหรับผู้สูงอายุ เน้นหลัก 5 อ. คือ 1.อาหาร ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นโปรตีน 2.อารมณ์ พยายามอย่าให้เกิดความเครียด 3.ออกกำลังกาย ภายในบ้าน 4.เอนกายพักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชม. และ 5.ออกห่างสังคม ออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ลูกหลานต้องเตรียม

## ประเด็นข่าว

หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น โดยกลุ่มช่วยเหลือตนเองได้ดี ขอให้อยู่บ้าน กลุ่มติดบ้านระวังติดเชื่อจากคนในครอบครัว กลุ่มติดเตียง ผู้ดูแลต้องระวังการติดเชื่อและแพร่เชื่อ หากอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุและสงสัยติดเชื่อ ต้องแยกห้อง แยกของใช้ และปรึกษาแพทย์ทันที สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ให้หลีกเลี่ยงการไปพรพ. ยกเว้นเจ็บป่วยฉุกเฉิน ส่วนการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ใหม่ (New Normal Medical Services) ได้แก่ 1.ระบบบริการใหม่ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล 2.ระบบสนับสนุนการดูแลตนเองผ่าน Application และสื่อ 3.ระบบข้อมูลด้านสุขภาพ การส่งต่อผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกัน 4.ระบบบริการที่เข้าถึงง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้นด้วยระบบ IT การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบ drive thru การรับยา ร้านยาใกล้บ้าน การส่งยาทางไปรษณีย์ การปรึกษาทางไกล เป็นต้น 5.ระบบการบริหารจัดการเตียงร่วมกันระหว่างหน่วยบริการ และ 6.ระบบการป้องกันการติดเชื่อในสถานพยาบาล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก.รายวัน)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การที่ประเทศไทยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตติดต่อกัน 3 วันเป็นผลมาจากผู้ป่วยรายใหม่น้อยลง ทำให้คนไข้หนักลดลง และเรารู้จักธรรมชาติของโรคมามากขึ้น รวมถึงอาจเป็นที่มีการปรับคำแนะนำในการให้ยารักษาผู้ป่วยใหม่ ทำให้คนไข้อาการรุนแรงน้อยลง ขณะนี้คนไข้หนักที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ในห้องไอซียู ใน กทม. มีประมาณ 20 คน ส่วนคนไข้หนักแต่ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจมีประมาณ 30 คน คิดว่าแนวโน้มดีขึ้น เพราะทำให้ผู้ป่วยหนักที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้เพิ่มขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-กรมควบคุมโรค ระบุ ผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยต้องกักกันตัว (State Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน และจะมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ คัดกรองอาการไข้ และติดตามอาการทางเดินหายใจทุกวัน พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจประมาณวันที่ 5-7 ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-PCR เพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ที่มีอาการป่วยเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ในระหว่างกักกันตัว จะถูกส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่สธ.กำหนด เพื่อเข้ารับการตรวจ รักษาและแยกกักต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์) สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง NBT, one31

-รมว.สธ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ 4 เครื่อง จาก นายเทิดศักดิ์ ภูมิบุตร บ. นครหลวง แคปปิตอล จก. (มหาชน) และคุณมณีนีรัตน์ นิลไชยศักดิ์ เพื่อมอบให้กับ รพ.ในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนอุปกรณ์ และกล่าวว่า จากนั้นจะเร่งจัดส่งเครื่องช่วยหายใจให้สถานพยาบาลที่มีความต้องการโดยทันที ต้องขอขอบคุณความช่วยเหลือที่ภาคเอกชนมอบให้ เครื่องช่วยหายใจทั้ง 4 เครื่อง จะต้องถึงมือคนทำงาน เพื่อรักษาชีวิตของประชาชน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า) สวท, ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวไทย, ทีวีทุกช่อง

-อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีการนำพลาสมาของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายแล้วมาทำเป็นวัคซีน ว่า โรงเรียนแพทย์และ รพ.สังกัดกรมการแพทย์ ได้มีการพูดคุยกันในหลักการเป็นระบบแล้ว จะตั้งทีมในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยทีมวิจัยที่ตั้งขึ้นเตรียมจะไปขอเก็บเลือดผู้ที่หายป่วยแล้ว 15-30 วัน เพื่อดูว่ามีภูมิต้านทานต่อโรคโควิด-19 จริงหรือไม่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์จส.100

-กรมอนามัย เผยการดูแลตัวเองของพนักงานเก็บขยะขณะปฏิบัติงานและหลังเสร็จงาน เพื่อลดการติด-แพร่กระจายเชื้อ COVID-19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการรายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์

-สวรส. ศึกษาวิจัย “ประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในรพ.” พบว่า ร้านยามีศักยภาพและมีส่วนสำคัญในการดูแลประชาชนท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 สปสช.ควรพิจารณาเพิ่มจำนวนรพ.ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้โมเดลของรพ.สระบุรีเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ได้ ซึ่งเมื่อวันที่ 8 เม.ย. บอร์ด สปสช.มีมติให้เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านยาเพื่อลดความแออัดในรพ.ช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 มีรพ.เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 108 แห่ง ร้านยา 889 แห่ง มีผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยา 4,552 คน โดย รพ.ที่มีผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาสูงสุด ได้แก่ รพ.เชียงรายประชาชนุเคราะห์ รพ.ลำพูน รพ.ชลบุรี รพ.พระนั่งเกล้า และรพ.ขอนแก่น ตามลำดับ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการ รวมทั้ง อสม. ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น 2 เท่าจากเดิม ดังนี้ 1.กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายตั้งแต่ 480,000-800,000 บาท 2.กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต จ่ายตั้งแต่ 200,000-480,000 บาท 3.กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ อสม.สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเสียหาย โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือต่อไป

**มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน)

-ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยและมีพระดำริช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ให้มีกำลังใจต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโควิด-19 โดยทรงพระกรุณาให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทาน 10 เครื่อง ให้แก่ รพ.ปัตตานี รพ.ยะลา รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รพ. ละ 1 เครื่อง และรพ.พระนั่งเกล้า จำนวน 2 เครื่อง โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร สธ. เป็นตัวแทนรับมอบ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ 77kaoded, กรมประชาสัมพันธ์

-ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

## ประเด็นข่าว

ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น FACE SHIELD 120 ชิ้น และ COVER ALL 50 ชิ้น เพื่อมอบต่อให้แก่วฟ.ใน จ.นครศรีธรรมราช ทั้งสังกัดสธ. และอปท. รวม 24 แห่ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, แนวหน้า, ผู้จัดการ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, สปริงนิวส์, acnews, js100, tnn, innnews, mthai, 77kaoded, thaiquote, sanook, bangkokbiznews, matchonweekly, thebangkokinsight, thestandard, businesstoday) ช่อง one31, nationtv, thaipbs, newtv

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,792 ราย ไม่มีรายงานเสียชีวิต หายป่วยกลับบ้าน 71 ราย หายป่วยสะสม 1,999 ราย อยู่ระหว่างรักษา 746 ราย มีจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในรอบ 14 วัน เพิ่ม 2 จังหวัดคือ สระแก้วและ อุบลราชธานี รวม 35 จังหวัด

-การประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ปลัด สธ. ได้รายงานการคาดการณ์การติดเชื้อของกองระบาดวิทยา ว่า สถานการณ์ปัจจุบันผู้ป่วย 1 คน จะสามารถแพร่เชื้อได้ 1.12 คน ซึ่งตามหลักการระบาดวิทยาที่มีการคำนวณ คาดว่าในปลายเดือน มิ.ย. ผู้ติดเชื้อจะเหลือสัปดาห์ละ 22 คน ซึ่งเรามีความสามารถในการดูแลรักษาได้ แต่ถ้าปล่อยปละละเลยการแพร่เชื้อจะเพิ่มเป็น 1.8 ทำให้คาดการณ์วันที่ 22-28 มิ.ย. จะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 2,419 ราย ซึ่งเป็นจำนวนมาก

-ก.การต่างประเทศ รายงานคนไทยที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศหลังวันที่ 30 เม.ย. มี 8,998 คน 14 ประเทศคาดว่าจะมีการลงทะเบียนเพิ่มขึ้น ขณะที่ปลัด มท. รายงานสถานกักกันโดยรัฐกำหนดให้มี 796 แห่ง รองรับได้ 20,941 คน ขณะนี้มีคนพักเพียง 2,339 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (sanook, bangkokinsight)

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยว่า สถาบันฯ เร่งสร้างการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยความร่วมมือพัฒนาวัคซีนต้นแบบระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองในสัตว์ก่อนเข้าสู่การทดสอบในคน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-เสนอว่า นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เผยแนวทางที่ สปสช.ใช้ดำเนินการในสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย 1.งบประมาณที่ใช้สนับสนุน 4,280 ล้านบาท จะจัดสรรให้กับหน่วยบริการเพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัว 2.งบประมาณนี้ ครอบคลุมทั้งงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรค งานรักษาพยาบาล และงานฟื้นฟูสุขภาพ 3.การกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ส่วนใหญ่มาจากกรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ 4.ต้องบริหารทรัพยากรของชาติร่วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษา ซึ่งนอกจาก 3 กองทุนสุขภาพ ยังมีรพ.เอกชนอีกกว่า 1,000 เตียง เข้ามาช่วยสนับสนุน 5.ปรับระบบต่างๆ ให้หน่วยบริการสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น และ 6.ปรับเกณฑ์เพื่อรองรับการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ เช่น การส่งยาที่บ้าน การตั้งรพ.สนาม โดยสถานบริการสามารถเบิกจ่ายได้นับตั้งแต่การรับบริการวันที่ 2 มี.ค.เป็นต้นไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ข้อมูลว่า นักวิทยาศาสตร์หลายคนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำวิจัยตามนโยบายพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนมุ่งเน้นสนับสนุนตอบสนองยับยั้งการระบาดโรคให้ทันทั่วทั้งที่มีประสิทธิภาพ เริ่มทำการศึกษาด้านพันธุกรรมและทางชีววิทยา การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อความเข้าใจการแพร่กระจายของเชื้อ อ่านพันธุกรรมติดตามการกลายพันธุ์เชื้อโควิด-19 คาดการณ์เรื่องการระบาดจำนวนผู้ติดเชื้อ ระยะเวลา เพื่อวางแผนจัดการ ขณะนี้มีการคิดค้นชุดตรวจฝีมือคนไทยได้สำเร็จ คาดใน 1 เดือน จะผลิตออกมา 1 แสนชุด และสามารถเพิ่มการผลิตได้ภายใน 6 เดือน จะกระจายให้รพ. 50 แห่งทั่วประเทศ 1 ล้านชุดแน่นอน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-ก.พลังงาน ส่งมอบแอลกอฮอล์ให้รพ.สต. เริ่มที่นนทบุรี 76 แห่ง พร้อมทยอยส่งถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ กระจายต่อในรพ.สต.อีก 9,800 แห่ง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-กรมการค้าภายใน ร่วมกับตำรวจ แถลงจับกุมกักตุนหน้ากากอนามัยและจำหน่ายราคาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พร้อมของกลางหน้ากากอนามัยกว่า 5 แสนชิ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ nationtv.

-สถานทูตไทย เร่งให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย ซึ่งถูกกักตัวในหอพักตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของสิงคโปร์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (บ้านเมือง, 77kaoded)

-สุราษฎร์ฯ จัดเตรียมสถานที่กักกันตัว 4 แห่ง 176 ห้อง ไว้รองรับและสังเกตอาการผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, nationweekend)

-กทม.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการห้ามขายสุรา และเปิดสถานบันเทิงไปถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 และจัดระเบียบแจกลิงของ 71 จุด เป็น 3 เวลา คือ เช้า 07.00 – 09.00 น. กลางวัน 11.00 – 13.00 น. และเย็น 16.00 – 18.00 น. ผู้ที่จะแจกของให้ติดต่อกับสำนักงานเขตก่อนทำการแจก

## ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv., ช่อง 3, สำนักข่าวไทย

-รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดตัวหอผู้ป่วยรวม และหอผู้ป่วย CU ความดันลบ ด้วยระบบ Fresh Air 100% แห่งแรกของประเทศไทย มาตรฐาน WHO รองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมาก พร้อมปรับปรุงห้องผ่าตัดชนิดปรับความดันต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, สยามกีฬา

-ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 เผย สนามพรุค่างควา จ.สงขลา ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานก่อนถูกใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้เสี่ยงติดเชื้อ มีความปลอดภัยและมาตรฐานสากล เป็นโมเดลศูนย์กักตัวเฝ้าระวังโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, สำนักข่าวอิสรา, ผจก.ออนไลน์, MCOT, คมชัดลึก, เนชั่นทีวี New18, thaigov)

-ก.การพัฒนาสังคมฯ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ การเคหะแห่งชาติ และกรมอนามัย จัดทีมลงพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพฯ ตามโครงการ “พม. เราไม่ทิ้งกัน” ชุมชนปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19 เพื่อสำรวจกลุ่มเปราะบางในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน และให้ความรู้ แจกอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ตั้งเป้าลงพื้นที่ 286 ชุมชนภายใน 30 เม.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-ไทยพีบีเอส จัดทำรายการ “บ้านพลังใจ” โดยร่วมกับกรมสุขภาพจิต และสสส. ออกแบบเนื้อหาเชื่อมความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่า มีความสุขปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวและสังคม เสริมสร้างจิตปัญญา เน้นความสุขทางใจ ในภาวะที่โลกต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตของคนไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย

### รายงานพบผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เว็บไซต์ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์

-จ.ชุมพร ตั้งจุดตรวจเข้มหมู่บ้านดงดี ชายแดนไทย-พม่า หลัง 2 สามีภรรยาเป็นโควิด-19 โดยภรรยาเป็นผู้ป่วยรายที่ 4 เข้ารักษาตัวด้วยโรคประจำตัวที่ตีกรวยกรรณหญิง รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วันที่ 19 มี.ค.-5 เม.ย. ติดเชื้อโควิด-19 จากผู้ป่วยข้างเคียง สามีอายุ 63 ปี เป็นผู้ป่วยรายที่ 11 ติดเชื้อขณะเฝ้าไข้ภรรยาที่รพ. โดยภรรยาคือในอาการวิกฤต ส่งต่อไปรักษาที่ รพ.สุราษฎร์ธานี ส่วนสามีรักษาอยู่ที่รพ.ท่าแซะ

-จ.กระบี่ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวชายชาวอังกฤษ อายุ 56 ปี มีประวัติเดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย

-จ.สงขลา มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ที่อ.สะเดา

-จ.ยะลา พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย สะสม 101 ราย

-จ.ภูเก็ต ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นวันที่สามติดต่อกัน

-กทม. ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นวันที่ 5

### สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายพันรัฐ จิช่อง ปลัดอำเภอเมืองระนอง ได้รับแจ้งว่า คนงานก่อสร้างจากเกาะสมุย 6 คน ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้การว่าต้องการกลับมาอยู่บ้าน แต่ถูกด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ไล่ออกนอกพื้นที่เนื่องจากไม่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่เป็นโควิด-19 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติและให้เซ็นหนังสือรายงานตัวเข้าพื้นที่ พร้อมให้กักตัว 14 วัน ห้ามออกจากบ้าน โดยจะมีผู้จัดส่งอาหารให้ทุกมื้อ และให้ญาตินำส่งสิ่งของจำเป็นและสิ่งที่ต้องการได้ มีชุด ชรบ.หมู่บ้าน พร้อมชุดสอบสวนโรคของสาธารณสุขในพื้นที่ มาตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกวัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, thaiPBS, TNN, thebangkokinsight, nationtv., sanook

-มิสเตอร์ปอง โปสเตอร์รูปของตนเอง พร้อมแมทธิว ลีเดีย และคนอื่นๆ โดยทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ระบุว่า มาพบแพทย์อีกครั้ง เพื่อตรวจเชื้อ ตรวจเลือด ตรวจร่างกาย นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ให้เป็นแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อไป และชื่นชม ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่มีวิสัยทัศน์ไกล ให้ความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่น รู้เท่าทันโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์เดลินิวส์

-ปลัด สปน. เผยประชาชนร้องสายด่วนรัฐบาล 1111 ช่วงโควิด-19 ทั้งหมด 149,937 เรื่อง ได้แก่ การเยียวยา 97,962 เรื่อง คิดเป็น 65.34 % แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การขอข้อมูลประกาศและกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องโควิด การจัดกิจกรรมต่างๆ การคัดกรองและดูแลผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 26,521 เรื่อง คิดเป็น 17.69 % การให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น ขอข้อมูล แนวทางป้องกัน สถานที่และการควบคุมจำหน่ายสินค้า เป็นต้น 21,148 เรื่อง คิดเป็น 14.1 % การแจ้งขอความช่วยเหลือของประชาชน อาทิ กรณียาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพ และมีราคาสูง รวมทั้งร้องเรียนให้ปรับปรุงการบริการของหน่วยงาน 4,306 เรื่อง คิดเป็น 2.87%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmainews

-ผศ.ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ห่วงใย นักเรียน นักศึกษาหยุดยาวช่วงโควิด หวั่นปัญหาเพศสัมพันธ์ หากไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเพียงพอ

### Fake news

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์จส.100

-ตามที่มีข่าวเรื่องเตียง ICU สำหรับรับผู้ป่วยโควิด-19 เต็ม ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ทั้ง กทม. ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค ยังมีเตียง ICU และเครื่องช่วยหายใจสำรองไว้อย่างเพียงพอ

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน360องศา, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.ออนไลน์, ข่าวสด, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิสรา, เนชั่นทีวี, New18, sanook, TNN, คมชัดลึก, สปริงนิวส์, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, จส.100, themomentum)

- องค์การอนามัยโลก เตือน ยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชี้ว่าแอนติบอดีในเลือดสามารถชี้ชัดเรื่องระบบภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ได้
- ผอ.องค์การอนามัยโลก ระบุว่า การยกเลิกข้อจำกัดต่างๆ ในมาตรการปิดเมืองเพื่อรับมือกับโควิด-19 ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการแพร่ระบาด แต่เป็นจุดเริ่มต้นของระยะต่อไป
- ผอ.องค์การอนามัยโลก ร่วมประชุมทางไกลกับกลุ่มจี 20 เรียกร้องให้กลุ่มประเทศผู้มั่งคั่งช่วยเหลือประเทศที่ล้าหลังและมีระบบการแพทย์สาธารณสุขที่อ่อนแอ เวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ ตลอดจนขาดแคลนบุคลากรทางแพทย์ ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
- จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาและวิจัยยาชีวภาพขั้นก้าวหน้าของสหรัฐ (BARDA) วิจัยพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ประกาศแผนทดลองในมนุษย์ภายใน ก.ย.นี้ และตั้งเป้าผลิต 600-900 ล้านโดส สำหรับการฉีดฉุกเฉินต้นปีหน้า
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ แถลงที่กรุงปารีสว่า ขณะนี้มีงานวิจัยยารักษาโรคโควิด-19 มากกว่า 30 ชิ้นในฝรั่งเศส รวมทั้งโลกมีงานวิจัยยารักษาโรคโควิด 860 ชิ้น งานวิจัยชื่อ "ดิสคัฟเวอรี" เป็นความร่วมมือของหลายชาติในยุโรปที่มีการทดลองทางคลินิก รวมถึงทดลองการให้ยาไฮดรอกซิคโลโรควิน โดยทำวิจัยกับผู้ป่วยโควิดอาการหนักที่เข้ารับรักษาตัวใน รพ.ในยุโรปราว 3,200 คน เป็นผู้ป่วยในฝรั่งเศสอย่างน้อย 800 คน ขณะที่สถาบันปาสเตอร์ในกรุงปารีสจะทดลองฉีดวัคซีนให้กับมนุษย์ในช่วงซัมเมอร์ปีนี้
- แฉ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งอาลีบาบา ได้จัดตั้งโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มูลค่า 100 ล้านหยวน หรือประมาณ 460 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนหลายล้านทั่วโลก
- ญี่ปุ่น สมาคมการแพทย์ของญี่ปุ่นเตือนว่าวิกฤติโควิด-19 ทำให้การแพทย์ฉุกเฉินของประเทศล่มสลาย อาจนำไปสู่ความล้มเหลวของสาธารณสุขทั้งระบบ รพ.หลายแห่งขาดแคลนห้องไอซียู อาจทำให้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นมากอย่างรวดเร็ว
- สหรัฐอเมริกา ประชาชนหลายร้อยคนชุมนุมต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองต่างๆ ท่ามกลางความไม่พอใจมากขึ้นกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการกักตัว นักวิจัยเตือนสหรัฐฯ อาจมีเด็กป่วยหนักจากโควิด-19 กว่า 1.1 แสนคน
- ฝรั่งเศส จะเริ่มการผ่อนคลายมาตรการที่ละน้อย แต่ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และแนะนำให้ทำงานจากที่บ้าน
- เกาหลีใต้ พบผู้ป่วยที่หายจากโควิด-19 แต่กลับมามีผลตรวจซ้ำเป็นบวกเพิ่มขึ้นอีก 16 คน เตรียมสอบสวนทางระบาดวิทยาหาสาเหตุ
- ไต้หวัน จะกักทหารเรือ 700 นาย หลังจากพบทหารที่ไปร่วมภารกิจสันถวไมตรีที่สาธารณรัฐปาเลา ในมหาสมุทรแปซิฟิก ติดโควิด-19 จำนวน 3 นาย
- เมียนมา ประกาศให้ประชาชนใน 7 เมืองของภูมิภาคย่างกุ้งอยู่กับบ้าน จะออกนอกบ้านได้เมื่อมีความจำเป็น
- อิหร่าน อนุญาตให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคต่ำในกรุงเตหะรานเปิดกิจการ หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น
- อิสราเอล สั่งปิดแล็บตรวจเชื้อโควิด หลังพบวินิจฉัยผิดพลาดสูงถึง 19 ราย ด้านประชาชนเว้นช่วงห่าง ยืนประทัวงรัฐบาล เหตุออกมาตรการลิดรอนสิทธิ์
- อัฟกานิสถาน ปรับใช้พระราชวังเป็นรพ.รักษาผู้ป่วยโควิด
- สิงคโปร์ ผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นกว่า 8,000 คน มีการยืนยันผู้ป่วยใหม่วันเดียว 1,426 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุด กลายเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยโควิด-19 สูงสุดในอาเซียน โดยผู้ติดเชื้อจำนวนมากมาจากกลุ่มแรงงาน
- ฮ่องกง ไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในวันนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ไม่พบผู้ป่วยใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.
- เบลเยียม เตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19
- สปป.ลาว ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดเป็นวันที่ 8 แล้ว ป่วยสะสม 19 คน
- เกาหลีเหนือ สื่อสหรัฐฯ ระบุว่า เกาหลีเหนือมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก แต่รัฐบาลเกาหลีเหนือปิดบังข้อมูล
- ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก 2,406,240 ราย เสียชีวิต 165,004 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อสูงสุด 764,303 ราย รองลงมา สเปน 198,674 ราย อิตาลี 178,972 ราย ฝรั่งเศส 152,894 ราย เยอรมนี 145,742 ราย และอังกฤษ 120,067 ราย

### บทความ

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยโพสต์ คอลัมน์ เพลวสีเงิน

-กล่าวว่า ขณะนี้ชื่อเสียงของประเทศไทยกลายเป็นดินแดน Safe Covid-19 ด้วยการทำงานของรัฐบาลกับทีมสาธารณสุข ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงมาเหลือสองหลัก ขณะที่ ก.ต่างประเทศ รายงานว่าจะมีคนไทยลี้ภัยใหม่จากต่างประเทศเข้ามาอีกร่วมหมื่นคน ทำให้แพทย์-พยาบาล-บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่นๆ โดยเฉพาะทหาร ต้องเหนื่อยกันอีก ล่าสุด Ringside การเมือง โปสต์ประเด็นใหม่ว่า ไทยมีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดในกลุ่ม Top 10 ประเทศที่มีแนวป้องกันโรคระบาดดีที่สุดในโลก ในรายการ Covid-19 Fight ไทย ในกลุ่มมั่นคงสุขภาพ 1-10 โลก ไทยขึ้นจากอันดับ 6 เป็นอันดับ 1 Covid-19 Fight ด้านป้องกันโรคระบาดเยี่ยม และมียอดผู้ติดเชื้อน้อยสุด ณ ปัจจุบัน

**สื่อที่นำเสนอ :** กรุงเทพธุรกิจ

-ศ.พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วิเคราะห์การบริหารจัดการโรคโควิด-19 ในโลก แบ่งเป็น 3 โมเดล คือ โมเดล 1.ปกป้อง คุ้มครอง ได้แก่ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และจีน ควบคุมทุกอย่างได้ภายใน 1-2 เดือน แต่จะไม่มี

## ประเด็นข่าว

ภูมิคุ้มกันเชื้อโรค ไม่ใช่การป้องกันที่ยั่งยืน 2.สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ใช้ในอิตาลี อังกฤษ อเมริกา สเปน และยุโรป ให้ประชากรประมาณ 60 % ติดเชื้อและมีภูมิคุ้มกันโรคจะอยู่ประมาณ 6 เดือน และมีภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งประเทศ 3.หน่วงการติดเชื้อ หรือให้คนค่อยๆ ติด เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย อัตราการเสียชีวิตน้อย เกิดขึ้นยาวนานเร็วที่สุดประมาณ 1 ปี หรือ 1 ปีครึ่ง อย่างช้า 2-3 ปี หรือจนกว่าจะมีวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา**

-เสนอบทความ กล่าวถึงการแถลงข่าวของ สธ. เกี่ยวกับเรื่องผลวิจัยฟ้าทะลายโจร

**สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า**

-กล่าวว่า มีอดีตที่รัฐขอความร่วมมือประชาชนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ว่า “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ส่งผลให้กราฟลดลงเป็นที่น่าพึงพอใจ จนสื่อยักษ์ใหญ่ต่างชาตินำเสนอความสำเร็จของไทยด้วยความชื่นชม และแนะนำให้ชาติต่างๆ นำเป็นแบบอย่าง

**สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส**

-กล่าวว่า ก่อนจะเปิดประเทศ ยุติเคอร์ฟิว เปิดกิจการต่างๆ ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติ ควบคุมเที่ยวบินในหลายๆ ประเทศ ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แม้เพียงเหตุการณ์เดียวจะไม่สามารถย้อนกลับมาอยู่ในจุดปัจจุบันได้ ขณะที่ นพ.ยง ภู่วรวรรณ โปสดีเพชบุ๊คส่วนตัวว่า การเปิดประเทศ ขยายกิจกรรมต่างๆ ต้องค่อยเป็นค่อยไป คำนึงถึงกฎเกณฑ์ กำหนดระยะเวลาห่างของสังคม การดูแลเรื่องสุขอนามัย การค้นหาผู้ป่วยให้เร็วที่สุด การประกอบอาชีพหลายอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนไป เช่น การตัดผม เสริมสวย ร้านอาหาร ทุกคนควรอยู่บ้าน การทำงานที่บ้าน ยังคงจะต้องอยู่ไประยะหนึ่ง

**สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ**

-กล่าวว่า ประเทศไทยใช้หลายมาตรการทำให้จำนวนผู้ป่วยชะลอตัวลง ฉะนั้นมาตรการปลดล็อกจึงควรทยอยเปิด และจะต้องพิจารณาทั้งมาตรการด้านสาธารณสุข การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก มาตรการสอบสวนการควบคุมโรค ทั้งนี้ ข้อเสนอของ สธ. หลังจากหารือร่วมกับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรมีการเปลี่ยนผ่าน การเปิดกิจการจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยาเป็นหลักในการพิจารณา แยกเป็น 1.กลุ่ม 32 จังหวัดที่มีการติดเชื้อต่ำ เปลี่ยนผ่านได้ในช่วงต้นเดือน พ.ค. 2.กลุ่ม 38 จังหวัดที่พบผู้ป่วยประปราย และ 3.กลุ่ม 7 จังหวัดที่มีการติดเชื้อต่อเนื่องและไม่มีการระบาดใหญ่ อาจเปิดในช่วงต้นเดือน มิ.ย. ทุกจังหวัดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 5 ข้อ คือ ต้องคงความเข้มข้นในมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศไทย, ต้องมีระบบค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยง, ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อไปในที่สาธารณะ เว้นระยะห่างระหว่างกัน, ส่วนการเปิดกิจการภาคธุรกิจ ต้องพิจารณาตามความเสี่ยง หากเสี่ยงสูงมากต้องปิดกิจการระยะยาว และมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อแบบเรียลไทม์

### อาหารสมุนไพรดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์TNN, Thebangkokinsight, เส้นทางเศรษฐีออนไลน์**

-นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยปัญหาการนอนไม่หลับ ให้ใช้พืชผักสมุนไพรที่มีรสขมหรือมีฤทธิ์เย็นมาปรุงอาหาร โดยเฉพาะมะเย็น เช่น ขี้เหล็ก สะเดา มะระขี้นก มะระจีน ผักเชียงดา ใบบัวบก ปัญหาตาการมองเห็น ให้ใช้พืชผักสมุนไพรที่หลากสี เช่น ผักบุ้ง ตำลึง ฟักทอง มะละกอสุก มะเขือเทศ ยอดผักข่า เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระ อุดมไปด้วยวิตามินเอ และเบต้าแคโรทีน ช่วยบำรุงดวงตา ชะลอความเสื่อมของดวงตา ปัญหาท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย เน้นรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรสดร้อน เช่น ขิง กระชาย ตะไคร้ พริกไทย กะเพรา โหระพา ขมิ้น ข่า ปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของกระดูกและฟัน เน้นการรับประทานพืชผักหรือสมุนไพรที่มีแร่ธาตุแคลเซียมสูง เช่น ใบชะพลู งาดำ ใบยอ ยอดแคบ้าน ผลัดถิ่นจากถั่วเหลือง ควบคู่ไปกับการรับวิตามินดีจากธรรมชาติ โดยออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อรับแสงแดดในตอนเช้าหรือตอนเย็น

### ข่าวปลอมน้ำยาบัวบกผสมน้ำส้มสายชูช่วยให้ตัวขาว

**สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ JS100**

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม แจ้งประเด็นน้ำยาบัวบกผสมน้ำส้มสายชูจะทำให้ตัวขาวขึ้น ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดยเป็นการบอกวิธีแก้ปัญหาส้นเท้าแตกด้วยการแช่เท้าในน้ำอุ่นผสมน้ำยาบัวบกและน้ำส้มสายชู ทั้งนี้ มีข้อควรระมัดระวังการใช้ในปริมาณที่เข้มข้นสูง หรือสัมผัสบริเวณที่มีบาดแผลหรือที่มีการอักเสบของผิวหนัง ซึ่งอาจเกิดการระคายเคืองหรืออาการแพ้ต่อผิวหนังได้

### โรคอีโบล่า

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์**

-องค์การอนามัยโลก ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าในภูมิภาคคิงโก ว่ามีความเป็นไปได้ที่เชื้อโรคจะกลับมาแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างอีกครั้ง โดยเกือบ 2 ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้ว 2,273 คน ผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 3,662 คน

**สำนักงานนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

